

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

## TKS – อีกสักวัน ก็รู้กัน(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในสัจจั่วห้ว...** ก็มาจากเรื่องของตลาด หรือ SET Index ตรงๆ เลยแหละครับ

ที่ต้องกล่าวว่า อีกสักวัน ก็ว่ากันตามหลัก Two days Rule ที่หลายๆ ท่านทราบกันดีอยู่แล้วกระมัง คงจะไม่ต้องบรรยายอะไรให้มากความ... แต่จะว่าไปแล้ว ก็คงไม่ใช่เฉพาะ ตลาด หรือ SET Index หรืออะไรครับ รวมไปถึง หุ้นด้วยเลยที่ว่ากันด้วย หลักเทคนิคนี้ได้... ยิ่งหุ้นที่มีสัญญาณของ MA. ที่เรียงตัวกันในภาวะกระทิงนั้น แม้วินที่ลงมาต่ำกว่าเส้น MA. ระยะสั้นที่สุด ก็ยังอาจจะต้องดูในวันต่อไป ว่าจะลงต่ำกว่าอีกวันหรือไม่ ถ้าไม่ก็ต้องถือว่า อยู่ในแนวโน้มเดิม... หรืออย่าง SET Index ในวันวาน ที่ลงมาต่ำกว่า MA. ระยะสั้น ของภาพที่เป็นการเรียงตัวในแบบ Bull Pattern หากวันนี้ ยังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนได้ ก็อาจจะเริ่มเฝ้าแล้วละครับ โอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาต่ำๆ ก็เริ่มจะมีความเป็นไปได้สูง... ก็อาจจะมียางท่าน ที่มองว่า ยังไงเสีย จะลงมาเพื่อปิด Gap ที่เปิดไว้ ก็แถวๆ 1615 นั้นแหละ อันนี้ ก็เคยกล่าวแล้วนะครับว่า ถ้าเป็นตลาดอื่นๆ อาจจะใช่ แต่ที่นี่เป็น SET Index หรือตลาดหุ้นไทยนะครับ ถ้าจะบอกว่า Gap ที่เปิดไว้ ยังไงก็ต้องลงมาปิดทุก Gap นั้น ก็ต้องดูเวลากันด้วยนะครับ หรือ ถ้าจะเอาเร็วๆ นี้ อาจจะลงไปได้ถึง 1550+/- กันเลยทีเดียว เพื่อปิดให้หมดที่ปิดไวเมื่อเร็วๆ นี้ไง... แต่ด้วยที่บอกว่า ยังไง ไม่ว่า Gap ไหนๆ ก็จะต้องถูกปิด... ถ้าแบบนี้ ท่านก็ลองหา Gap ที่เปิดไว้ต่ำๆ กว่านี้ดูสิ จะลงไปปิดจริงๆ หรือนั้น ถ้าลงไปอย่างว่าจริง งานนี้ มีต่ำกว่า 1500 เลยนะ... เหนือเมฆถึงบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่า เรื่องของ Gap และ แท่งเทียน สำหรับตลาดหุ้นไทย อาจต้องขอไว้หน่อย

**ดูตามเกม...** รูปแบบการเล่นของราคา จะเห็นว่า มีการขึ้นๆ ลงๆ แบบกดๆ เก็บบ์ อยู่นะ แต่ก็จะเล่นในระดับราคานี้ ก็ถือว่า เล่นเกมง่าย... เพราะถ้าจะพลาดจริงๆ ก็แค่สเปงๆ ไม่ถึงกับเลือดออก

**แนวรับ** : ... 12.0-11.8 หลุด 11.50 ลงมาก่อน ก็ Cut Loss

**เป้าหมาย** : ... 14.0-15.0 หรือจะมองยาวๆ บางส่วนที่ 20.0

Price Chart...(TKS)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น TKS...** จะเห็นรูปแบบการเรียงตัวของเส้น MA. อยู่แล้วนะครับ ว่าอยู่ในภาพของสัญญาณไหน แต่จุดที่ท่านอาจจะบอกว่า ... ขอดูอีกสักวัน ได้ไหมละ จะดูว่าจะขึ้นระดับ 12.0 ได้จริงๆ หรือไม่ เพราะเท่าที่ผ่านมาเร็วๆ นี้ นั้น ไม่สามารถจะขึ้น 12.0 ได้จริงเลยวันนี้ถ้าขึ้นได้อีกวัน ก็น่าสนใจ... ก็ได้นะครับ ถ้าจะดูกันอีกสักวัน แต่ในเมื่อ อ่านรูปแบบการแกว่งตัวแบบนี้ ออกมาแล้วก็ต้องบอกว่า อาจจะไม่ต้องรอดูอีกวันก็ได้ เพราะระดับราคาซื้อ กับทางนี้ มันไม่ต่างกันมากนัก เรียกว่า ถ้าเห็นต่ำกว่า 11.50 ก็ Cut Loss ได้ ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาซื้อ แถวๆ 12.0-11.8 หรือ แม้แต่จะซื้อ 12.2-12.0 ก็ตาม เทียบกับเป้าหมาย ก็ถือว่า น่าซื้อ